



ประกาศเทศบาลตำบลวังศาลา

เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายแยก ทล.๓๒๓ - บ้านหนองสะแก บ้านหนองสะแก หมู่ที่ ๕ ตำบลวังศาลา จำนวน ๑ โครงการ

ด้วยเทศบาลตำบลวังศาลา มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยก ทล.๓๒๓ - บ้านหนองสะแก บ้านหนองสะแก หมู่ที่ ๕ ตำบลวังศาลา กว้าง ๘ เมตร ยาว ๒,๕๙๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐,๗๖๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจรตามแบบที่เทศบาลกำหนด เลขที่ ๓๕/๒๕๕๙ และพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๙๒๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) จำนวน ๑ โครงการ ตามรายละเอียดบัญชีโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ และต้องมีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๔ เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาลตำบลวังศาลา

๕ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ เทศบาลตำบลวังศาลา ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างฯ ครั้งนี้

๖ ผู้ยื่นเสนอราคาจะต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชน ที่เทศบาลตำบลวังศาลาเชื่อถือ โดยมีผลงานโครงการก่อสร้างไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของงานโครงการ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓,๙๖๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)